
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  



 

  



  



 



 



  



 



  



 



  



 



 

“เกรียงไกร” ปธ.สหกรณ์ยางตราด บริหารครบวงจร “ต้นน า้-ปลายน า้”   

ยา่งกา้วเขา้สู่ปีท่ี 3 ท่ีสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากดั ก่อตั้งข้ึนมา เป้าหมายเพ่ือแกปั้ญหาราคายางพาราตกต ่า ดว้ย

การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เร่ิมดว้ยการแปรรูปท ายางแผน่รมควนั จากนั้นลงทุนโรงงานน ้ ายางขน้ สามารถแปรรูป

ผลิตภณัฑต์่าง ๆ กลายเป็นสหกรณ์หน่ึงเดียวในประเทศท่ีท าครบลูปตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า 

 “เกรียงไกร เทพินทร์อารักษ”์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากดั ใหส้มัภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” 

วา่ เร่ิมแรกเป็นการรับน ้ ายางจากสมาชิกมาแปรรูปท ายางแผน่รมควนั ซ่ึงเป็นการแปรรูปขั้นกลางเท่านั้น แต่ตอนน้ีเรามี

โรงงานน ้ ายางขน้เป็นของตวัเอง 

 โดยขอซ้ือโรงงานน ้ ายางขน้ต่อจากประธานสหกรณ์คนเก่าท่ีเลิกท ามา 10-20 ปีแลว้ เร่ิมแรกทดลองใชฟ้รี เวลาผา่น

ไป 2-3 ปี ธุรกิจเร่ิมเดินได ้สามารถสร้างก าไร ใหป้ระโยชน์เกษตรกร ก็มีการตกลงซ้ือขายกนัท่ีราคา 60 ลา้นบาท ขณะน้ี

สหกรณ์อยูร่ะหวา่งท าเร่ืองกูเ้งิน 

 ท าใหต้อนน้ีสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดเป็นสหกรณ์เดียวท่ีมีโรงงานน ้ ายางขน้ 60% เป็นของตวัเอง ท าครบ

วงจรตั้งแตต่น้น ้ าถึงปลายน ้ า น ามาแปรรูปและท าตลาดเองในหลายช่องทาง เช่น ออกทีว ีไดเร็ค ช่องทางออนไลน์ ออกบูท 

และตลาดหลกั 70-80% คือ ส่งออก ไม่ใช่แค่จีน มีส่งไปมาเลเซีย สิงคโปร์ เวยีดนาม กมัพชูา แต่ผลตอบรับอาจจะดีสูจี้นไม่ได ้

และตลาดใหม่ท่ีไปเปิดขณะน้ี คือ ออสเตรเลีย 

 “ลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ คนจีน เร่ิมแรกท าหมอน ซ่ึงทุกคนท่ีมาซ้ือตอ้งถามค าถามวา่มีท่ีนอนไหม ท าใหเ้รามานัง่คิด

วา่เร่ิมศึกษาตลาด เห็นวา่ตลาดท่ีนอนก็มีความตอ้งการสูงก็เลยหนัมาท าท่ีนอนดว้ย เป็นท่ีนอนเด็กเลก็ 60 เซนติเมตร คูณ 1 

เมตร มีสายรัดหูห้ิว ผมไดไ้อเดียท่ีนอนเด็กมาจากลูกเราเองท่ีเวลาไปโรงเรียนอนุบาลจะตอ้งถือท่ีนอนไป เราก็คิดท าท่ีนอน

เด็กพบัมีสายรัดใหถื้อไปเรียน สินคา้ตวัน้ีขายดีมากในตลาดออนไลน์ ไม่วา่จะเป็น ลาซาดา้ หรือ ชอ้ป 24” 

 ปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิก 50 กวา่คน เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัตราด ท่ีจะน าน ้ ายางมาขาย แบ่งเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนแรกจะรับน ้ ายางมาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัก่อน ขายตลาดไดเ้ท่าไหร่ก็จ่ายสมาชิกเตม็ หกัแคค่่าการจดัการ

เท่านั้น อาจจะต่างจากท่ีอ่ืนท่ีซ้ือน ้ ายางสดเลย พอแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัขายไดก้ าไรก็เขา้สหกรณ์ 

 “พอรับน ้ ายางมาก็จะเอาไปแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั เวลาขายจะดูท่ีราคาเป็นเกณฑ ์สมมุติขายได ้60 บาท เราหกั

ค่าบริหารจดัการแปรรูป 4 บาทเขา้สหกรณ์ เหลือ 56 บาท สมาชิกจะไดเ้ตม็ตรงน้ี เราจะคุยกบัสมาชิกตลอดวา่จะขายกนัวนั

ไหนดี ช่วงหนา้ร้อนเฉล่ีย 10-15 วนัขาย 1 คร้ัง แต่หนา้ฝนอาจจะยาวนานซกันิด 3 อาทิตยข์ายคร้ังหน่ึง ถามวา่ราคายางทุก

วนัน้ีก็อาจจะอยูล่  าบากหน่อย แตก่ารท าแบบน้ีผมคิดวา่จะลดความเส่ียงของสหกรณ์ และเป็นการลดการเอาเปรียบระหวา่ง

สหกรณ์กบัสมาชิก ท่ีอ่ืนอาจจะซ้ือน ้ ายางสด เช่น 50 บาท แลว้เอาไปแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั 60 บาท ก าไรเขา้สหกรณ์ 

แต่ของเราขายไดเ้ท่าไหร่ หกัค่าการจดัการแลว้คืนใหส้มาชิกเตม็ สหกรณ์ก็ไม่มีความเส่ียงเร่ืองราคายางจะข้ึนจะลง แต่

เกษตรกรไดเ้ตม็” 



 ส่วนท่ี 2 ส่งเขา้โรงงานน ้ ายางขน้ 60% โดยสหกรณ์จะน าถงั 200 ลิตรไปลงใหต้ามสวนเกษตรกร เกษตรกรก็จะเก็บ

ไวด้องไว ้ดูราคาอยากขายเม่ือไหร่ก็โทรเรียกสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะมีรถไปรับมา พอรับเสร็จก็ท าดีอาร์ซี (Dry Rubber Contest) 

ทนัที เน้ือยางมีเท่าไหร่ก็จ่ายเงินใหส้มาชิกเท่านั้น และเน่ืองจากเราเป็นสหกรณ์จึงไม่เคยซ้ือตามราคาตลาด เราซ้ือน าตลาด

ทุกคร้ัง 1-3 บาท เพราะการแปรรูปมนัเกิดผลก าไรอยูแ่ลว้ และเม่ือแปรรูปขายไดเ้ท่าไหร่ เกษตรกรจะไดปั้นผลคืนเช่นกนั 

 “ก าไรเท่าไหร่เราปันคืนไป เราจะใชค้  าวา่ใหเ้ป็นเงินสวสัดิการสมาชิก แนวคิดของผมสหกรณ์ไม่ตอ้งมีก าไร ไม่รู้

จะมีท าไมใหส้มาชิกดีกวา่ ไม่จ าเป็นตอ้งมี เพราะสหกรณ์ยิง่มีก าไรเยอะเท่าไหร่ ยิง่มีมูลค่ามากเท่าไหร่ ยิง่เป็นบ่อเกิดของ

การทุจริตมากข้ึน ฉะนั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีก าไร คืนสมาชิกไป ขอแค่สหกรณ์มีค่าบริหารการจดัการ ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าจา้ง

พนกังานก็พอแลว้” 

 ปัจจุบนัสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดเป็นท่ีเดียวท่ีมีครบ ตั้งแต่ยางแผน่รมควนั อดักอ้น ยางแท่ง STR 20 มีโรง

น ้ ายางขน้ 60% ปัจจุบนัมี 6 หวัป่ัน โดย 1 หวัป่ันสามารถผลิตไดช้ัว่โมงละ 2.5 ตนั ท าวนัละ 8 ชัว่โมง ซ่ึงถือวา่ก าลงัการผลิตยงั

ขนาดเลก็ถา้เทียบกบับริษทัเอกชน และตอนน้ีเรามีการวางแผนเพ่ิมหวัป่ันจาก 6 หวั เป็น 12 หวั 

 เกรียงไกรบอกอีกวา่ การแข่งขนัทุกวนัน้ีสูงมาก ความเห็นส่วนตวัหลงัจากท ามา 2 ปี มองวา่ตลาดหมอนและท่ี

นอนไม่น่าจะเกิน 2 ปีจากน้ีก็เตม็ท่ีแลว้เพราะตอนน้ีมีโรงงานข้ึนมาเยอะมากในเมืองไทย ตั้งแตข่นาดเลก็ก าลงัการผลิตวนั

ละ 100 ใบ ไปจนถึงวนัละ 10,000 ใบ ท าใหม้องวา่ตลาดจะแคบลงเร่ือย ๆ 

 ท่ีส าคญั คือ จีนท่ีตอ้งการสูงเวลาน้ีมีการก๊อบป้ีท าของปลอมข้ึนมา ทางออกคือ เราตอ้งมองไปท่ีการแปรรูป

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ โดยฉีกแนวไปเลย เช่น รองเทา้แตะ หรือกระเป๋าแฟชัน่ หรืออะไรก็ตามท่ีพยายามน าวตัถุดิบในจงัหวดัมา

ใชใ้หม้ากท่ีสุด 

  



 

กนอ.เลง็เฟส 2 นิคม Rubber City ดันใช้ยางพารา 1.5 แสนตัน นักลงทุนไทย-เทศแห่จอง   

กนอ.เตรียมข้ึนเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นกัลงทุนไทย-มาเลเซีย ไตห้วนัแห่ขอซ้ือพ้ืนท่ีล่วงหนา้แลว้กวา่ 40 ไร่ 

คาดดนัการใชย้างพาราแตะท่ี 150,000 ตนั แต่หวัน่ไฟฟ้าพ้ืนท่ีภาคใตร้องรับความตอ้งการใชไ้ดห้รือไม่ นกัลงทุนเลง็สร้าง

โรงไฟฟ้าประเภทโคเจเนอเรชัน่ ท่ีใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิง ไดท้ั้งไฟและไอน ้ ามาใชใ้นระบบผลิต 

 ภายหลงัจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต ่าอยา่งมากในช่วงท่ีผา่นมา ส่งผลใหรั้ฐบาลตอ้งหาแนวทางในการ

แกไ้ข โดยเฉพาะการผลกัดนัใหมี้การใชย้างพาราในประเทศมากข้ึน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้

พฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจงัหวดัสงขลา เพ่ือส่งเสริมใหมี้การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ยางพาราไวใ้นพ้ืนท่ีเดียวกนั ซ่ึง กนอ.ไดเ้ตรียมพ้ืนท่ีไวป้ระมาณ 1,216 ไร่ ส าหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลสัเตอร์ (Cluster) 

คือสามารถรองรับโรงงานยางตั้งแต่กลางน ้ าไปจนถึงปลายน ้ า อยา่งเช่น อุตสาหกรรมนวตักรรมยาง, น ้ายางขน้, คอมพาวนด ์

และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ โดยล่าสุด กนอ.ใหข้อ้มูลวา่ การด าเนินการในเฟสแรกมีผูป้ระกอบการเขา้มาลงทุนเตม็

พ้ืนท่ีแลว้ และขณะน้ี กนอ.อยูใ่นระหวา่งขยายเฟส 2 ต่อเพ่ือรองรับนกัลงทุนไดต้่อเน่ือง 

 

 นายจกัรรัฐ เลิศโอภาส รองผูว้า่การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึง

ความคืบหนา้โครงการนิคมอตุสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพ้ืนท่ีต าบลฉลุง จงัหวดัสงขลา วา่ ภายหลงัจากท่ีการ

ด าเนินการในเฟสแรกมีผูป้ระกอบการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเตม็แลว้นั้น ขณะน้ี กนอ.จึงเตรียมท่ีจะขยายพ้ืนท่ีในเฟส 2 เพ่ิมเติม 

ขนาดพ้ืนท่ี 700 ไร่ เน่ืองจากขณะน้ีมีนกัลงทุนสนใจเขา้มาสร้างโรงงานไมย้างและอ่ืน ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่มบริษทั เซา้ท ์

ทีดิค จ ากดั และมีผูร่้วมทุนจากไตห้วนั นอกจากน้ียงัมีนกัลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตท่ีนอนและหมอน เขา้มา

หารือวา่ตอ้งการเขา้มาสร้างโรงงานในพ้ืนท่ีนิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนน้ีจะมีการลงนามสญัญา

เพ่ือซ้ือขายท่ีดินประมาณ 40 ไร่ 

 ทั้งน้ี กนอ.เช่ือมัน่วา่เม่ือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน นกัลงทุนจึงตดัสินใจท่ีจะขยายการลงทุนมากข้ึนตาม

ไปดว้ย ท่ีส าคญัการขยายตวัของนิคมอุตฯยางน้ีถือวา่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมใหมี้การใชย้างพารา

ในประเทศมากข้ึน คาดวา่การใชย้างพาราจะเพ่ิมข้ึนอีก 150,000 ตนั/ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศท่ีมีการผลิตอยูท่ี่ 4 

ลา้นตนั/ปี 

 “บางส่วนก็เป็นโรงงานท่ีลงทุนอยูน่อกพ้ืนท่ีนิคมรับเบอร์ ซิต้ี เขาก็มองวา่ในกรณีท่ีจะขยายโรงงานเพ่ิมก็ควรเขา้

มาในพ้ืนท่ีนิคมน้ีดีกวา่ เพราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการขนส่งสินคา้ก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทางบก ทางน ้ า 

และการขนส่งทางเรือ เพ่ือจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมองวา่การขยายในเฟส 2 น้ีก็จะไดรั้บการตอบรับท่ีดี และ

หากนกัลงทุนยงัคงสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ีของการนิคมเพ่ิมเติม ก็อาจจะตอ้งหาพ้ืนท่ีใหม่ เน่ืองจากในอ าเภอฉลุง

  



นั้นขยายเตม็ท่ีไดแ้ค่ 2 เฟสเท่านั้น” 

 นายจกัรรัฐกล่าวเพ่ิมเติมวา่ นกัลงทุนในพ้ืนท่ีนิคมยางพารา ยงัมีความกงัวลในประเด็นดา้นปริมาณไฟฟ้าในพ้ืน

ท่ีวา่จะเพียงพอรองรับความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัของโรงงานต่าง ๆ ไดห้รือไม่ เพราะในพ้ืนท่ีภาคใตย้งัไม่

สามารถพฒันาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไดจ้ากการต่อตา้นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการ 

คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ก าลงัผลิตประมาณ 800 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ก าลงัผลิตประมาณ 2,000 เมกะ

วตัต ์ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงเตรียมท่ีจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน-ไอน ้ า (Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไวใ้ชใ้น

โรงงาน รวมถึงน าความร้อนมาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราดว้ย โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน-ไอน ้ าดงักล่าว

จะตอ้งใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีการประเมินเบ้ืองตน้วา่จะมีการขนส่งก๊าซจากพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ลง

ไปใชก้บัโรงไฟฟ้า เน่ืองจากในพ้ืนท่ีนิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ 

 รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคล่ือนไหวราคายางประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) วา่ ในส่วน

ของราคายางทอ้งถ่ิน แบ่งเป็นราคายางแผน่ดิบอยูท่ี่ 52.80 บาท/กิโลกรัม น ้ ายางสด (ณ โรงงาน) อยูท่ี่ 52 บาท/กิโลกรัม ใน

ส่วนของราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ าเภอหาดใหญ่ แบ่งเป็น ยางแผน่ดิบอยูท่ี่ 54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผน่

รมควนัอยูท่ี่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และส าหรับราคาส่งมอบล่วงหนา้ 1 เดือน (FOB) อยูท่ี่ 62.20 บาท/กิโลกรัม 

 

 


